



*Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (QĐNDVN) (22/12/1944 - 22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024), sáng ngày 16/12, tại trường THPT Y Jút, Ban Chỉ Huy Quân sự Huyện Cư Kuin đã phối hợp với Nhà trường tổ chức buổi lễ kỷ niệm nhằm ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang của QĐNDVN anh hùng.*

*Buổi lễ có sự tham dự của Ban Giám Hiệu, giáo viên, nhân viên và hơn 1100 học sinh khối sáng của Nhà trường. Đặc biệt là sự có mặt của đồng chí Trung tá Võ Ngọc Tiến – Chủ nhiệm Chính trị, và đồng chí Thiếu tá Nguyễn Xuân Trường- đại diện cho Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cư Kuin.*

Khởi đầu buổi lễ, thầy cô và học sinh nhà trường cùng nhau ôn lại những mốc son lịch sử quan trọng, đánh dấu sự ra đời của Quân đội Nhân dân Việt Nam – một đội quân ra đời từ lòng dân tộc, do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, mang trong mình sứ mệnh bảo vệ Tổ quốc, góp phần làm nên chiến thắng vĩ đại của dân tộc qua các cuộc chiến tranh vệ quốc.



*Thầy Văn Thành Sơn phát biểu chào mừng*

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trung tá Võ Ngọc Tiến nhấn mạnh sự quan trọng của việc giáo dục truyền thống, nâng cao lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ. Đồng chí chia sẻ: "Quân đội Nhân dân Việt Nam không chỉ là lực lượng chiến đấu dũng cảm trên mặt trận, mà còn là đội quân của nhân dân, sẵn sàng bảo vệ và xây dựng đất nước. Các bạn học sinh hôm nay chính là những chủ nhân tương lai của đất nước, cần phải luôn khắc ghi và phát huy những giá trị mà Quân đội Nhân dân đã cống hiến."



*Trung tá Võ Ngọc Tiến ôn lại truyền thống 80 năm vẻ vang của QĐND Việt Nam*

Trong không khí trang nghiêm, đồng chí Thiếu tá Nguyễn Xuân Trường cũng gửi lời nhắn nhủ đến các em học sinh, nhắc nhở các em cần phải phấn đấu học tập, rèn luyện để trở thành những công dân có ích cho xã hội, tiếp bước truyền thống anh hùng của dân tộc.



*Thiếu tá Nguyễn Xuân Trường phát biểu tại buổi lễ*

Phần lễ còn có tiết mục văn nghệ đặc sắc do học sinh nhà trường thể hiện, với bài hát ca ngợi Đảng, nhân dân anh hùng tạo không khí ấm áp và đầy cảm hứng trong lòng mỗi người tham gia.

Lễ kỷ niệm không chỉ là dịp để ôn lại quá khứ hào hùng mà còn là một lời nhắc nhở sâu sắc về nghĩa vụ và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ học sinh của Trường THPT Y Jút.

Thông qua buổi lễ, nhà trường cũng mong muốn thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa quân đội và nhà trường, đồng thời tạo điều kiện để học sinh hiểu rõ hơn về vai trò của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong công cuộc bảo vệ và phát triển đất nước.

### **Một số hình ảnh tại buổi tuyên truyền:**







**BAN TRUYỀN THÔNG TRƯỜNG THPT Y JÚT**